

TRƯỜNG « PHẬT - HỌC »

XUẤT BẢN NGÀY THỨ BA

Giá báo : " Lục-Tình Tân-Văn "

Giá riêng : Trường "Phật-Học"

Một năm... 42.000 — Sáu tháng... 6.950 — Mỗi số... 0.904 Một năm... 2.550 — Sáu tháng... 1.430 — Mỗi số... 0.804

Mua chung Lục-Tình Tân-Văn và Phụ-trương Phật-Học — Một năm... 44.500 — Sáu tháng... 7.750

SỮA NƯỚC TƯƠI

NESTLÉ

HIỆU

CON-CHIM



Là thứ sữa rất trong sạch, rất bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, lúc nào dùng cũng tốt.

Thứ sữa này quả nhiên là đã có tiếng khắp hoàn-cầu.

AI muốn làm bản kẽm? AI muốn làm quảng-cáo tốt?

MÀ HẾT TIỀN

Hãy lại nhà in Union NGUYỄN-VĂN-CỬA

57, đường Lucien Messard, Saigon

Có đủ máy móc làm bản kẽm, bản đồng, tốt đẹp mà giá không phải mắc như nơi khác.

TIẾNG ĐƠN ĐÊM KHUYA

(Tiếp theo)

Không một ý nghĩ gì có thể ngăn được tình yêu của tôi nữa. Hay giờ nhiều là nghĩ lại tới tương lai để đi với người mà tôi cũng có những ý nghĩ như tôi đã có một 10 năm về trước thì ngày nay tôi không phải chịu những cảnh đau khổ này Tuy vậy tôi không hề bao giờ phản-nạn cảnh ngộ đã gặp. Tôi cho là số phận tôi nên thế, nên bao giờ tôi cũng ôm lòng chịu 1.

Cuộc gặp gỡ của tôi với thi-nữ mà tôi đoán chắc là người ở bên cạnh và hàng ngày tôi được nghe những tiếng đơn thanh tho thọt làm tôi luôn mơ hồ về-vấn, hồi-hồi. Nếu lần tới gọi tôi lại sự thật hàng những điều xet-đoán rất thật thực mà không hề sai tại sao tôi vẫn cố tưởng-tượng ra m 1 cuộc an-lành trong y-tưởng về ý thức của những mặt cách mạng nam và mong đợi ngày xum-hop để đi cho mau bằng cách tránh-linh như những ngày tiền đ ời với các cậu học trường học trong trường cũ lâu trai tôi đi.

Gần nửa tháng qua, từng đơn về hàng ngày trầm bổng mà lòng yêu của tôi thì càng ngày càng bị g-ặt. Nhất là vào lúc đêm khuya, tôi mơ mình trần-trọc với hương điều ước mong về-vấn mà chợt thoáng trong đơn thì tôi tưởng như những tiếng em ai mon-tron trái tim tôi. Đầu tôi để ý thì thấy mỗi lần trước khi đơn, tôi đều thoáng thấy hình như bóng thiếu-nữ lướt qua cửa sổ để tìm xem nơi có nhà hay đi vắng. Có lần tôi nghĩ rằng nhà cô y tránh thiếu-nữ xem có thật phải mỗi lần trước khi thiếu-nữ đánh đơn thoáng qua cửa sổ trong sang bên này là tìm tôi, không? Thì không biết vì tình cờ hay đúng như điều tôi dự-đoán, những lần tôi nép không để thiếu-nữ trông thấy, thì tiếng đơn càng vang. Lòng yêu của tôi vì vậy càng bị g-ặt. Bao điều so sánh để ngăn giữ lòng mình đều không công hiệu nữa rồi thì ra, khi người ta càng giữ kín tình yêu trong lòng mình

bao nhiêu thì lúc đã bắt-đầu yêu, tình yêu thành không xuy-xét. Mỗi tình của tôi cứ vẫn vững không hy-vọng như thế trong một m 1 t ảng nữa, hàng ngày chỉ biết mong đợi một sự tình-cờ mà chính tôi cũng chắc không bao giờ đến, như kẻ mặc-động đợi bà công-chúa những lúc hoàng-hôn lựa cửa sổ, để có tiếng reo "Àt lựa những điều yêu nào nuốt. Tuy những điều hy vọng của tôi có quá cao xa song những tiếng đơn, nhất là những lúc mà người đã h đơn chọn để than thở tâm sự bằng những tiếng tơ trầm-bồng "hỏi đình n ữ tưởng rằng những lời tâm-sự đó là chỉ để nói riêng với tôi.

Nếu cuộc ai-tình trong mộng của tôi cũng cứ hết bằng cách mơ màng thế thì không đến nỗi để bản lai cho tôi như ngày nay, trái lại nó lại kể quá bằng cách hy vọng mà chính tôi bây giờ cũng không ngờ là tại có thể có sự hực như thế được.

Một buổi sáng ch ờ-nhật, tôi không đi giày học, bên ra vườn đứng chờ thanh từ hy-vọng mong được trông thấy thiếu-nữ. Vừa r ừng trong lên cửa sổ, thì tôi thoáng thấy một bóng thướt tha đi qua rồi có một mệnh giấy nhỏ bay xuống vườn. Tôi thấy trái tim đánh r ần r ập, đứng ngay người mắt tôi, rồi bình như chợt tỉnh chạy theo vô mệnh giấy như một con b ướm đuổi theo vô con bướm bướm. Thì hai chữ chỉ công không khác nhau bao nhiêu với đôi thiếu-nữ và tôi sau này công tác-tnh chẳng khác gì thân con bướm trong tay cậu bé. Nhặt được mệnh giấy, tôi chạy vào nhà, gỡ vội ra đọc thì thấy:

"Người yêu anh mong được gặp anh buổi chiều hôm nay 5 giờ ở đường Cổ ngư."

(GỢI NỬA)

Một bản

Nhiều số những công-chung lại chừng 400 mẫu ở trường Mỹ-thiện Mỹ-lợi và Mỹ-đức-tên. Hai Mỹ-tho ruộng cần theo kế kinh.

AI muốn mua từ số ruộng đáng, xin đi nơi bản báo.

HÀNG BẢO-KÊ

HIỆU

LA PROVIDENCE ET L'INDUSTRIELLE DU NORD

Ong BOY-LANDRY

Lam-Bu-lô - 17, Place du Théâtre, 17 - Saigon

Hàng Bảo-kê này chuyên lo bi ều-kê cho những xe-hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa cho anh em. Những người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tình mà cần bi ều-kê về hàng này, nên gặp lúc r ời ra h ạt việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất mau lẹ và công. Xin anh em lưu-ý.

AI muốn dùng thuốc Tây mới, tốt nhất hàng? AI muốn có người bảo chế tốt nhất kỹ càng, các loại thuốc đều các quân Đốc-Tơ?

VỀ Y X QUÍ VI HẾT TÀI!

pharmacie franco-asiatique

PHAP-Á ĐƯỢC PHÒNG

Rue des Mathes 219 - CHOLON

Tu đó sẽ có ông PHẠM-HỮU-HANH và ông Trang Báo chỉ sự, tất việc qui viên có ở b ản-mia và v ải-v ải. Thuốc mới và tốt nhất-hàng, giá lại rẻ.

Qui ở Lục-Tình gọi theo địa-ma thì biết, thì cũng có thể đến làng thì hàng, giá thuốc bình với mọi người, hàng tinh t ỉa các-ph ải.

Một cơ hội may mắn ít có

Nhơn dịp Chánh phủ bỏ thuế rượu trắng và hạ giá thuế nhập cảng nhiều thứ thuốc b ể. NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG chúng tôi cũng vì sự ích-lợi cho các thân chủ thích uống bia thứ thuốc rượu:

- 1 - Về sanh được từ, 2 - Khử-phong há-bổ được từ, 3 - Phong-thấp tr ật-đ ể được từ.
- Nên chúng tôi hạ giá rất nhẹ như dưới đây:
- 1 - Về sanh được từ: Ve lớn khi trước bán... 1500, bây giờ còn... 1500. Ve nhỏ... 0.25... 0.20.
 - 2 - Khử-phong há-bổ được từ: Ve lớn khi trước bán... 0580, bây giờ còn... 0.60. Ve nhỏ... 0.40... 0.30.
 - 3 - Phong-thấp tr ật-đ ể được từ: Ve lớn khi trước bán... 0.80, bây giờ còn... 0590. Ve nhỏ... 0.40... 0.30.

Ba thứ thuốc rượu này, bổn dưỡng bảo chế theo pháp y học rất kỹ càng. H ệ uống vào thì thấy công hiệu mau mắn lạ lùng. Ai ai có uống rồi thì đều công nhận là hay hơn các thứ rượu thuốc của hiệu khác cả bộ.

Thiết tưởng của qui mà giá lại rẻ thì qui ông qui bà cũng nên mua để sẵn trong nhà mà dùng, hoặc đem ra đãi khách càng tốt vậy.

NHỊ-THIỆN-ĐƯỜNG
47, Rue de Canton, 47 - CHOLON

ĐÔI LỜI THÀNH-THẬT

Kính lễ công chư thân-tin được r ể, nghĩ nào có mua riêng to **Phụ-trương Phật-Học** mà đầu, song sẽ đ ến ngày thứ ba trong mùa xuân là ngày **Phụ-trương Phật-Học** xuất bản, chúng tôi có gửi một số **LỤC-TÌNH TÂN-VĂN** kèm theo với **Phật-Học** đó, là chúng tôi có s ẻ bi ều thêm cho các ngài xem chơi. Các ngài cũng có trả y theo giá tiền **Phật-Học** mỗi năm là 25.50, sáu tháng là 13.50 vậy thôi, cho không phải trả thêm tiền chi khác nữa, xin các ngài cứ để **LỤC-TÌNH TÂN-VĂN** mà xem, chúng tôi phải gửi trả lại như trước làm chi cho thất công. Thành thật đôi lời bi ểu bạch, xin chư thân-tin biết chi.

L. T. T. V.

Hàng thuốc MÉLIA ở bên xứ ALGERIE đã có hơn một trăm năm nay. Vì sự lâu năm kinh nghiệm mà hàng MÉLIA làm rờng thuốc ngon sản xuất khắp cả hoàn cầu.



Qui ngài ưa dùng thuốc điều MÉLIA, vì nó làm rất kỳ lưỡng trong các xưởng tời-tán với thuốc lá tại xứ ALGERIE.

L. RONDON & Co L^{td} AGENTS EXCLUSIFS
SAIGON

AI MUỐN CÓ SÀN TẠI NHÀ MỘT ÔNG TRẦY THUỐC ?

SÁCH DƯỠNG SANH
CHO GIA QUYN

Ông Y-KHOA TÂN-SI A. SARRAMON SOAN
và
Ông LƯƠNG-Y NGUYỄN-BÌNH DỊCH QUỐC-AM

IMPRIMERIE DE L'UNION
- NGUYỄN-VĂN-CỦA -
Nº 37, Rue Lonan Maurel - SAIGON

Một cuộc may ít có

Có tiệm họa hình muốn bán các thứ nước thuốc dùng trong nghề họa hình, giá thật rẻ. Ai muốn mua thì xin mời đem xem hay là viết thư thường nghị về nơi BẾN-BÁ.

PENSIONNAT
HUYNH-KHƯƠNG-NINH
61, Rue d'Arles - SAIGON

55 học sinh của Bê-trưởng thi đậu trong hai kỳ: Certificat d'études élémentaires indigènes: 55 trẻ. Certificat d'études primaires franco-indigènes: 54 trẻ. Ngày tựu trường các lớp Sơ-học: 15 Juillet 1936. Ngày tựu trường các lớp Trung-dãng: 1er Août 1936. Thư từ xin học gửi trước ngày tựu trường.

HUYNH-KHƯƠNG-NINH.

Một phòng khản bệnh cho phụ-nữ

Chúng tôi lấy làm vui lòng mà hay rằng bà Lương-Y Tân-Si Henriette Bôit, tức là bà Trương-Sư Vương-quang Nhưng mới mở một phòng khản bệnh tại biệt thự được ở Trại số 25 trên cả các quan Chưởng Khố Mathieu ở góc đường Lurbei và Talarat sau Trường Đôn-Quốc (Lycée Chasseloup Laubat) bị chứng về bệnh đần-bê ở thối sản.

Các mạch thì sớm mai là từ giờ buổi chiều 12 giờ, còn chiều thì từ 7 giờ rưỡi đến 5 giờ.

Chúng tôi lấy làm mừng cho phụ-nữ là từ đây sẽ đồng với Y-Khoa Tân-Si Tân-bà để săn sóc cho các đàn bà hoặc cả bé con trong ược thối sản.

Ai có ghé Bà Đê-trơ Henriette Bôit thì biết bà là người tinh thần rất vui về bất thối. Bà sẽ đem các hình ảnh mà đối với thối sản-chỉ các Bà.

TÓN 53 NHIỀU KHI LỢI VÀ BẮC MUỐN

NGO HÂN
TUONG PHAN
THUẬN KIẾN v. v. v.

XIN ĐÓNG
Kính phê-biệt ở-vấn chấp-nhận
PHAN-VĂN-THIỆT
111-113A, CÔ-NANG
45 rue A. Garros - Saigon
(Lâm đưa từ số 44 hàng thị trường kép)

PHÒNG CỎI MẠCH
NGUYỄN-VĂN-KHAI
Lương-y bôn quốc trị sĩ
Médecin libre

GỜ CỎI MẠCH:
Sớm mai, độ 7 h. à 10 h
Chiều ... độ 16 h à 18 h
30, Route provinciale 15
(Gần ga xe đò) GIADINH

29-7-1936 Số 4

« LỎ - LẦM »

Nếu những người sống có-za hay những điều mơ-màng mà ta không đợi được để làm ta làm-đó về đân-đôn. Đó là những người sống mà đân-bôn chỉ là ta để qua ham những mộng-tưởng mà đân-bôn không đi đến để rút lại không bao giờ ta có thể quên được lại ta để làm...
V. S. - T. L.

(Tiếp theo)

Cụ thây con gái thườn- thực cũng há đi và chắc sau này thế nào chả kén được rẻ hiền xòm dáng cho con. Cụ thường để làm lời những người đã ước hỏi Loan, cụ xem xét cẩn-thận và kỹ-lưỡng nên chưa ai vờ lòng cụ cả.

Thì hành thuyết đặt đầu, ngồi đây, cụ định sẽ giả Loan cho một người làm ăn, từ tế, cần thận cốt sau này giữ được gia-tái cho cụ.

Sống trong khuôn - lnhò giáo-dục gia-dinh nghiêm-

khắc, Loan đành theo y cha kén chọn đầu nàng có nghi khác cũng không dám vượt qua quyền định liệu của cha, song từ ngày gặp Thanh thì nàng thấy nặng không thể ép lòng thế mãi được!

Sinh-trưởng trong một gia-dinh tuy bề hình-thức có sung-sướng hơn người, song những điều giáo-huấn nghiêm nghị đều trái hẳn y tưởng nàng, nên tuy đành đi bên con đường mới nhưng cô nàng cũng chịu một phần ảnh-hưởng mà thay đổi ít nhiều.

Lâm lúc Loan thường nghĩ vẫn vợ không điều tại

sao Thanh lại lạnh lùng với nàng tới thế? Càng gần Thanh, càng không rõ tâm lòng Thanh nng càng hỏi hỏi...

Tháng ngày qua... Những cảnh êm-đem của tình yêu đã làm Loan không quên được Thanh nữa...

Ngày mùng 4 Tết. Bấy giờ rồi. Thanh vừa đến chơi nhà bạn về đã thấy Loan ngồi đánh tam-cục với bà phán và Oanh. Buổi tối buồn, bà phán cho mời Loan sang chơi bài cho vui.

GÂY MỖN
SIROP DESCHINES

Thời cổ huyết bá

Lâm Chi Song từ năm 1904, là một vị thuốc của các bệnh về máu.

Thanh nhìn Loan mỉm cười. Bà phán cũng cười và mượn sự nhờ Loan đưa cho một điều thuốc là sáu kén trong chặp để Loan đỡ thẹn.

Loan lúe đó cũng thấy bối-hối. Nàng khẽ rút tay, mỉm cười để lộ hai hàm răng đen và trắng như ngà. oan ngừng nhìn Thanh, không ngờ lúc ấy Thanh cũng nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau, với vẻ nhìn đắm đuối như mơn - trớn trái tim hai người theo "lần cả tình yêu từ nay không còn ai có can đảm giữ kín được nữa!

Thanh toan dùng dây len gác, nhưng Oanh với kéo chàng lại và bắt phải đánh chữ mấy ván Chiếu lông em và nhân thế có Loan ngồi đây. Thanh ngồi ghé xuống một góc ghế đối diện với Loan.

Vấn bài đầu, tuy cầm bài mà mắt Thanh và Loan vẫn như để đầu, làm lúc hai người cũng xuống nhăm quân 1 m cho Oanh sốt ruột phải nói to:

— Kia sao em gọi đôi mà anh lại xuống một và chỉ lại xuống ba?

(Còn nữa.)

